

การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดยร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ตำรวจภูธรเมืองชัยนาท โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระและโรงเรียนเทศบาลวัดห้วยาง และหน่วยงานภาคเอกชนอันได้แก่ สโมสรไลออนส์ชัยนาท สโมสรโรตารีชัยนาท และบริษัทห้างร้านต่างๆ จำนวน ๖ ร้าน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยมีเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รวมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สมาชิกสโมสรไลออนส์ชัยนาท สโมสรโรตารีชัยนาท และเจ้าหน้าที่ของบริษัทห้างร้านต่างๆ ได้เข้าร่วมแจกของขวัญของรางวัล อาหารเครื่องดื่ม ให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงาน นอกจากนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชัยนาท ยังได้สาธิตวิธีดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอีกด้วย

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ความบันเทิง มีการละเล่น ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ส่งผลให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ อย่างรอบด้าน สมดุล เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน อันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีความกล้าแสดงออกบนเวที ได้ร่วมกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่าง ๆ ได้รับความสนุกสนาน และได้ของขวัญ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และผู้ใหญ่เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของขวัญของรางวัลรวมทั้งขนมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มีเพียงพอกับเด็กๆที่เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสถานที่จัดงานสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในทุกๆปีเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรชุมชนต่าง ๆ และภาคประชาชน วัตถุประสงค์หลักคือ การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม และให้เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการพัฒนาและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก ผลจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและจากการที่มีจำนวนเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี จำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต้องประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและสร้างความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

[2]

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จัดโดยเทศบาลเมืองชัยนาท





[4]





**การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand , Traditional Thai New Year Festival) เป็นรายการในบัญชีตัวแทนภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ – ๑๖ เม.ย.๖๗ เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนบิดา มารดา ญาติพี่น้อง รถน้ำดำหัวบุคคลที่เคารพนับถือ และพักผ่อนท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามตามวิถีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีแนวทางการดำเนินงานในการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- (๑) ด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท และประธานชุมชน ๑๘ ชุมชน จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป รถน้ำดำหัว และขอพรจากผู้สูงอายุ ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
- (๒) ด้านการคมนาคม ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองชัยนาท บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) อปพร.จังหวัดชัยนาท งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท กำหนดเส้นทางการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชน รักษาความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) การตั้งจุดตรวจเพื่อการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
- (๓) ด้านการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท ตำรวจภูธรเมืองชัยนาท มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดตั้งกองอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กำหนดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ มีรถกู้ชีพประจำกองอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ๑ คัน รถกู้ชีพของเทศบาลเมืองชัยนาท ๑ คัน และรถกู้ชีพของมูลนิธิร่วมกตัญญู
- (๔) ด้านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ตำรวจภูธรเมืองชัยนาท กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงจากนักร้อง ศิลปินพื้นบ้าน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ การแสดงจากศิลปินยุค ๙๐ และศิลปินวัยหวาน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ศิลปินตึกแตน ชลดา วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ศิลปิน ธาณินทร์ อินทรเทพ อุมาพร บัวพึ่ง และวงดนตรีสมานกาญจนะผลิน วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ศิลปิน ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

- (๑) ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ต้องสืบสานส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป
- (๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์พาหนะ

[7]

(๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยนาท สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จัดการประชุมทุกภาคส่วนเมื่อการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เพื่อวิเคราะห์และสรุปปัญหาอุปสรรคที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือเชิญหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน และผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป

ภาพกิจกรรม :โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จัดโดยเทศบาลเมืองชัยนาท



การประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน เทศกาลสงกรานต์จังหวัดชัยนาท













